

THÔNG BÁO: PHÂN PHỐI BOBC CHO CÁC THÀNH VIÊN EVORICH

Hồng Kông, ngày 26 tháng 3 năm 2022

Kính gửi các thành viên Evorich,

Theo yêu cầu của ông Andrey Khovratov, chúng tôi vinh dự chia sẻ với các bạn những tin vui mà ông đã thông báo trong một cuộc họp kín vào Thứ Bảy tuần trước, ngày 19 tháng 3 năm 2022;

Vào tháng 3 năm 2021, ông Khovratov đã đầu tư các khoản tiền riêng vào Bob Eco bằng cách mua các token BOBC. Ông đã mua một triệu token với giá 0,30 đô la mỗi token. Đây là một khoản đầu tư cá nhân vì tất cả các khoản tiền trong Danh mục Đầu tư Toàn cầu của WCRU đã được cam kết cho các dự án khác.

Đúng như dự đoán, sự phát triển của dự án Bob đã diễn ra rất tốt và thậm chí vượt quá mọi sự mong đợi. Giá của token Bobcoin đã tăng lên gần 11 đô la trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù sự phát triển của dự án Bobcoin đang đi đúng tiến độ và STO-CAP đang hoạt động rất tốt (hơn 95% phản hồi tích cực từ khách hàng). Một trong những tiêu chuẩn của STO-CAP là token phải được đăng ký và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử công khai trong vòng 12 tháng kể từ khi ra mắt. Việc niêm yết này làm cho token trở thành tài sản được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch tập trung trong vòng 12 tháng.

Vào giữa tháng 12, Bob Eco đã thông báo rằng vào tháng 2, token BOBC STO-Cap sẽ được chuyển đổi thành các token được giao dịch tự do trên các sàn giao dịch khác nhau (Knaken, Bitmart, XT.com, Lbank, Coinsbit, Decoin, Bitmart, v.v.). Vào vào thời điểm ra mắt, giá của token đã tăng lên \$11. Để ngăn chặn rào cản về cảm xúc đối với sự tham gia của người dùng mới do mức giá cao của token, giá của token đã bị giảm (1:10) và số lượng token đã giảm (10:1), điều này dẫn đến một mức giá mới cho token bằng \$1,10 mỗi Bobcoin khi ra mắt.

Ông Khovratov đã liên hệ với ban lãnh đạo của Bob Eco và STO-CAP với yêu cầu chia khoản đầu tư của mình (Bobcoins) cho các thành viên của mình, bằng việc đưa khoản đầu tư cá nhân của mình vào danh mục đầu tư toàn cầu của WCRU. Bởi vì các token là của ông ấy, ông ấy có thể làm điều này. Chúng tôi sẽ rất vui mừng chào đón tất cả các thành viên Evorich với tư cách là khách hàng/người tham gia/nhà đầu tư STO-CAP!

Sau khi thảo luận về cách thực hiện việc này, chúng tôi đã quyết định rằng cách tiếp cận sau đây là đơn giản nhất: tất cả thành viên Evorich sẽ nhận được email từ STO-CAP với tên người dùng và mật khẩu của họ trong những tuần sắp tới. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn sẽ nhận được Bobcoins trong ví của mình. Tại thời điểm đó, bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu và thêm bảo mật 2FA vào ví của mình. Có thể cũng cần quy trình KYC vì chúng tôi không biết liệu

chúng tôi có thể "tiếp quản" thông tin KYC hay không. Giống như tất cả các Bobcoins trên STO-CAP, những Bobcoins này vẫn bị đóng băng. Trong những tháng và năm đầu tiên phát hành, tất cả Bobcoins trên STO-CAP đều phải tuân theo một lịch trình rã đông để ngăn chặn việc bán phá giá trên các sàn giao dịch. Chúng sẽ bắt đầu rã đông trong vòng 1-2 tháng bởi vì việc giao dịch trên các sàn giao dịch khác đang diễn ra tốt đẹp. Khi quá trình rã đông bắt đầu (khoảng tháng 4/tháng 5), bạn sẽ có thể tự động gửi Bobcoins của mình đến bất kỳ sàn giao dịch hoặc ví nào. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên mở tài khoản với một trong các sàn giao dịch (đã được nhắc đến ở trên) mà tại đó Bobcoin được giao dịch. Sau đó, bạn có thể theo dõi và trao đổi Bobcoins, những Bobcoins bạn nhận được từ ông Khovratov cũng có thể được thêm vào ví của bạn; sau đó sẽ bắt đầu giai đoạn rã đông Bobcoins trên STO-CAP.

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu Bobcoins?

WCRU Inc. đã bán gần 25 500 000 000 token WCRU. Ông Khovratov có 10 000 000 để chia sẻ, có nghĩa là bạn sẽ nhận được 1 Bobcoin cho mỗi 2 550 WCRU.

Ví dụ: nếu bạn có 800 000 WCRU, bạn sẽ nhận được

$$\frac{800,000}{2,550} = 313,7 = 314 \text{ Bobcoins}$$

Giá của những Bobcoins này bạn có thể theo dõi trên các sàn giao dịch. Dưới đây, chúng tôi giải thích những kỳ vọng của chúng tôi về sự tăng giá. Còn bây giờ, từ quan điểm kỹ thuật và quan điểm thực tế, thay mặt cho ban lãnh đạo của chúng tôi và ông Khovratov, chúng tôi vui mừng chào đón bạn đến với STO-CAP!

Bobcoin là gì?

- Đường link đến bài giới thiệu về công ty: [Bạn hãy bấm vào đây](#)
- Đường link đến danh bạ công ty: [Bạn hãy bấm vào đây](#)
- Đường link đến whitepaper của công ty: [Bạn hãy bấm vào đây](#)
- Đường link đến tokenomics của công ty: [Bạn hãy bấm vào đây](#)

Bobcoin là gì?



Có những kỳ vọng nào từ Bobcoin?

Đối với Bobcoin, hành trình chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi đã giới thiệu đồng coin này cách đây 2-3 tuần trên một số sàn giao dịch và nhiều sàn giao dịch khác sẽ được bổ sung trong những tuần tiếp theo. Các sáng kiến tiếp thị vẫn chưa bắt đầu bởi vì chúng tôi muốn tất cả những thứ thực tế hoạt động trơn tru. Giá trị dự kiến sẽ tăng nhanh hơn trong những tuần tới. Bobcoin hiện đang được giao dịch công khai với mức giá trong khoảng \$1.50 và \$2.00. Đến mùa hè, giá dự kiến sẽ tăng lên đến \$10-20 và đến cuối năm sẽ tăng lên đến \$50. Vì 10-20 trong số các sàn giao dịch quan trọng nhất như Binance và Coinbase đã thông báo rằng Bobcoin là tài sản mà họ sẽ sử dụng trong ví của mình, về mặt giá trị giờ đây chúng ta có thể nói rằng sự tăng giá cao thực tế vẫn chưa bắt đầu! Bạn đang ở giai đoạn rất sớm.

Sự khác biệt giữa Bobcoins mà các bạn đã có thể mua và bán trên các sàn giao dịch và Bobcoins trong ví STO-CAP của các bạn là gì?


Không có sự khác biệt giữa những đồng coin này! Những đồng coin này là của bạn và chúng sẽ trở nên khả dụng ngay đối với bạn sau khi rã đông. Tất cả mọi người (ví dụ: ông Khovratov) đã mua Token trong năm đầu tiên phải tuân thủ lịch trình rã đông. Lịch trình này sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt (quy tắc STO-CAP); quá trình rã đông sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2022. Kể từ thời điểm đó, các bạn có thể tự do giao dịch/chuyển nhượng và bán Bobcoins của mình. Còn bây giờ, các bạn đã có thể theo dõi mức giá và giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch. Trên cả hai sàn giao dịch STO-CAP cũng có thể mua thêm Bobcoins ngoài tỷ giá, và những đồng coin mà bạn mua trên các sàn giao dịch (Bitmart, XT.com, Lbank, Coinsbit, Decoin và những sàn giao dịch khác) được giao dịch tự do. Còn những đồng coin trên STO-CAP cũng bị đóng băng giống như những đồng coin của các bạn, nhưng STO-CAP cũng có các liên kết giới thiệu có thể giúp các bạn kiếm thêm tiền. Tất cả các thứ hạng và mô hình STO-CAP (và trạng thái/cấu trúc của bạn) đều giống như trong Evorich; bạn với tư cách là một cá nhân được cấp danh hiệu giống như bạn hiện có trong Evorich (tư vấn viên, quản lý, quản lý cấp cao, quản lý lãnh đạo, lãnh đạo, lãnh đạo cấp cao.) Hệ thống thù lao tại STO-CAP cũng giống như ở Evorich.

Đây là những gì bạn có thể mong đợi từ STO-CAP

STO-CAP là một nền tảng được thiết kế để giúp các dự án hoặc công ty như Bob Eco phát triển và phát triển lên các cấp độ và quy mô lớn hơn. Trong năm đầu tiên khi việc lên kế hoạch và các cột mốc hết sức quan trọng, dự án hay công ty được đưa vào danh sách được theo dõi sát sao. Ngoài ra, sự trao đổi rõ ràng trong các bản tin với các thành viên là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của STO-CAP. Trong năm đầu tiên, giá của token là equity coin phụ thuộc vào giá trị sổ sách của công ty. Và sự phát triển của công ty/dự án. Trong vòng 12 tháng, dự án/công ty/công ty cần phải được chuyển thành các token được giao dịch trên các sàn giao dịch công khai nổi tiếng. Những người đã đầu tư vào token được “đảm bảo” rằng họ có thể bắt đầu “rút tiền” hoặc “bán” khoản đầu tư của mình (vào token, sau đó token này trở thành đồng coin có thể giao dịch).

Giờ đây, các token Bob Eco đã được chuyển đổi thành Bobcoins và có thể được giao dịch, STO-CAP hiện đang rất bận rộn với việc khởi động các dự án mới theo cách tương tự. Sắp tới STO-CAP có kế hoạch công bố các dự án mới sẽ lại đi theo lộ trình tương tự. Trong một số cuộc họp vào tuần trước, Evorich cũng đã rất chào đón những nhiệm vụ này, vì vậy các đội nhóm của chúng tôi có thể nghiên cứu xem những dự án này có cũng có thể được đưa vào STO-CAP trong tương lai (gần) hay không.

Trân trọng,



Bob C. Ultee

Thay mặt Bob Eco và STO-CAP

[Nhấp vào biểu trưng để truy cập](#)

